

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้ความรู้	2. วิจัย	3. บริหารวิชาการ	4. ทุนบำรุงดีดปลา	5. บริหารจัดการและ			โอกาส	ผลกระทบ	คนแทน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คนแทน(L x I)	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คนแทน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
1. ด้านกลยุทธ์																							
✓					จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงปี 62)	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	4	20	เสี่ยงสูงมาก	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.วิเคราะห์สาเหตุของการจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา อาจเป็นเพราะเกิดจากการประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ดังนั้นวิทยาลัยจึงวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย 2.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา 3.กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตร 4.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับนักศึกษา	1.วิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา อาจเป็นเพราะเกิดจากการประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ดังนั้นวิทยาลัยจึงวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย 2.วิทยาลัยขยายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, www.cls.ac.th, Line, www.youtube.com, Instagram, www.Pantip.com 3.วิทยาลัยได้ออกแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยได้เข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ให้กับโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 26 โรงเรียน รวมถึงสถานประกอบการที่สนใจในการพัฒนาบุคลากรของตนเอง โดยการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ กับวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้ บริการข้อมูล หลักสูตร 4. จากแผนรับนักศึกษาทั้งหมด 820 คน ผลการรายงานตัวของนักศึกษา TCAS รอบ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) นักศึกษามารายงานตัว 307 คน คิดเป็นร้อยละ 37	จำนวนนักศึกษาที่มาก รายงานตัว ประจำปี การศึกษา 2563	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																							
				✓	การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิม ปี62)	เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายตั้งแต่ 100,000บาท	3	4	12	ความเสี่ยงสูง	1	2	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะดำเนินงานป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย 2.วิทยาลัยมีการจัดอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัย เพื่อซักซ้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเห็นเพลิงไหม้ 3.มีการรณรงค์ให้ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 4.มีการสำรวจ ตรวจสอบการปิดสวิตช์ไฟทุกวันหลังเลิกงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานงานผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และจัดอบรมเตรียม ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักศึกษา และบุคลากร		3	4	12	ความเสี่ยงสูง	หัวหน้าสำนักงาน
				✓	ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)	การปฏิบัติงานหยุดชะงัก เกิน 4 ชั่วโมง	5	3	15	ความเสี่ยงสูง	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 2.มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับจ่ายไฟภายในอาคารบางส่วน 3.มีการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าประจำปี 4.วิทยาลัย มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาประบบไฟฟ้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	1.วิทยาลัยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 2.สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามจุดสำคัญอาคารได้ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 3.ลดการเสียหายฉุกเฉิน และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า 4.วิทยาลัย ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าอบรมผู้ดูแลไฟฟ้าภายในอาคาร	การป้องกันเมื่อเกิด ไฟฟ้าขัดข้อง	4	2	8	ความเสี่ยงปานกลาง	หัวหน้าสำนักงาน